



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Xem tin trang 3)



Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận để góp phần vào thành công của kỳ họp

(Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Hồng Diên,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)



Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa nhân dân toàn tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tám. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể nhân dân lời chào mừng nồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

(Xem tiếp trang 4)
TRUNG HIỆU

Thống nhất nội dung thảo luận tổ, ý kiến thảo luận, chất vấn tại hội trường



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Chiều ngày 11/7, HĐND tỉnh tổ chức họp với các tổ đại biểu để thống nhất ý kiến thảo luận tổ, ý kiến phát biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau 2 phiên thảo luận tại tổ chiều ngày 10 và 11/7/2019, đã có 78 lượt ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu thảo luận, tham gia vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự

thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Các đại biểu nhất trí với đánh giá của UBND tỉnh, của các ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Các đại biểu cũng phát biểu những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm trên các lĩnh vực của đời sống. Các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các cấp có biện pháp khắc phục tình trạng một số địa phương

(Xem tiếp trang 4)
THU HIẾN

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ

Chiều ngày 11/7, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục chia tổ thảo luận để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Dự thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Với sự điều hành của các tổ trưởng, các đại biểu và các vị khách mời tập trung phân tích, làm rõ bức tranh toàn

• Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng ngày 11/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh dự hội nghị.

Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tổng điều tra dân số Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 khu vực Đông Nam Á. So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng cho thấy Việt Nam

(Xem tiếp trang 4)

PHẠM HƯNG

• MTTQ HUYỆN HUNG HÀ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận và truyền thông về môi trường

Sáng ngày 10/7, 320 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban MTTQ xã, các tổ chức thành viên và trưởng ban công tác mặt trận các khu dân cư trên địa bàn huyện Hưng Hà đã được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận và truyền thông về môi trường.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được truyền đạt một số nội dung như: 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; những nội dung cơ bản của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ban công tác mặt trận khu dân cư; truyền thông về môi trường và kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác mặt trận khu dân cư.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện.

NGỌC MAI

Đại biểu của nhân dân

(Xem trang 3)



Ảnh: MINH ĐỨC

Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

(Xem trang 2)

► PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VŨ THƯ

Dư nợ cho vay tăng 18,38 tỷ đồng

Sáng ngày 11/7, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019.

Tính đến ngày 30/6/2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư có tổng nguồn vốn thực hiện đạt trên 347,038 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động đạt trên 65,3 tỷ đồng. Đến hết tháng 6/2019, tổng dư nợ cho vay đạt trên 341,3 tỷ đồng, đạt 99,1% kế hoạch, tăng 18,38 tỷ đồng (tăng 5,7%) so với đến hết tháng 12/2018. Dư nợ cho vay các chương trình ủy thác thông qua 4 tổ chức hội hiện chiếm 99,8% tổng dư nợ; cho 12.018 hộ vay ở 330 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã, thị trấn.

Những tháng cuối năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư tích cực phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường quản lý việc sử dụng các nguồn vốn vay; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi các khoản nợ xấu.

QUYNH LƯU

► KIẾN XƯƠNG Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm

Ngày 2/7, ổ dịch cúm gia cầm (vi rút A/H5N6) xuất hiện trên đàn gia cầm tại hộ ông Hoàng Văn Huệ, xã Bình Minh (Kiến Xương) và đã thực hiện tiêu hủy 1.025 con (448 con ngan và 577 con vịt). Nguyên nhân được xác định do người chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng vắc-xin cúm cho đàn gia cầm, thời tiết nắng nóng làm giảm sức đề kháng của đàn gia cầm, mầm bệnh lưu hành sẵn ngoài môi trường và trên đàn gia cầm bùng phát gây dịch.

Trước tình trạng trên, huyện Kiến Xương đã có công điện khẩn yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ban liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân về tác hại và sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống dịch cúm gia cầm, hạn chế chăn nuôi thả đồng và thực hiện xuất bán gia cầm khi đến thời kỳ xuất bán. Khi xuất hiện vật nuôi chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân, các hộ cần kịp thời báo với trưởng thôn hoặc ban chăn nuôi và thú y xã để xử lý theo quy định.

THU THỤY